



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文 và Tiếng Việt tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Đến: Nhân viên và Đối tác của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)

Về việc: Cập nhật về các cơ hội tài trợ của Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ

Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS) có một số cập nhật thú vị cho dự án tài trợ của Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act - ARPA). Nguồn tài trợ ARPA này hỗ trợ nhu cầu phục hồi COVID-19 và tăng cường sự bình đẳng về dịch vụ trên toàn tiểu bang thông qua việc mở rộng năng lực cho các cơ sở dựa vào gia đình và cộng đồng.

Chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn xin cho khoản tài trợ đầu tiên. Khoản tài trợ Cơ sở Hạ tầng dành cho các Thực thể Quản lý Hồ sơ theo Hợp đồng được cung cấp cho các Chương trình Người Khuyết tật Phát triển Cộng đồng (Community Development Disabilities Programs - CDDPs) và Các Công ty Môi giới (Brokerages).

Đơn xin sẽ sớm được nhận cho nhiều khoản tài trợ nữa và nhiều khoản trong số đó sẽ được tiến hành thông qua [Oregon Buys](#). Nếu quý vị chưa đăng ký với Oregon Buys, bây giờ là thời điểm tốt để làm điều đó.

Ngoài ra, có thông tin mới trên [trang mangARPA](#), bao gồm các tóm tắt kết quả từ hai cuộc khảo sát gần đây. Cả hai ngân khoản tài trợ Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập và tài trợ Công nghệ được HIPAA phê duyệt đều có liên kết đến các tóm tắt kết quả khảo sát.

Dự án ARPA này sẽ có tác động đáng kể và lâu dài trong hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao tất cả sự quan tâm và nhiệt tình đã được thể hiện cho dự án này.

Nếu quý vị có thắc mắc về các khoản tài trợ theo Đạo luật ARPA của chúng tôi, vui lòng gửi email đến địa chỉ [ODDSARPA.funding@dhsosha.state.or.us](mailto:ODDSARPA.funding@dhsosha.state.or.us).

Trân trọng,



Lilia Teninty  
Giám đốc  
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

*Xem các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>*

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).*

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính-khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập [www.oregonrelay.com](http://www.oregonrelay.com) hoặc [www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers](http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers).